

Source :

ทันหุ้น

Date : 3 ต.ค. 2560

Page : 5

No :

ทันหุ้น - IEC ปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ หลังได้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ และทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์หวังปั้นผลงานเติบโตในอนาคต ปักหมุดลุยพลังงานต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายหุ้นกลับมาซื้อขายได้ในเร็วๆ นี้

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเนอร์ยีริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC เดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ในอนาคต หวังที่จะกลับมาซื้อขายได้ เริ่มตั้งแต่การปรับโครงสร้างการชำระหนี้กับธนาคารกสิกรไทย ของบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล สระแก้ว 1 และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

#### ● ระดมทุนลุยธุรกิจ

และต่อมาได้ทำการปรับโครงสร้างการบริหารในเดือนสิงหาคม โดยแต่งตั้ง นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2560 มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีความประสงค์จะเข้ามาลงทุนในบริษัท ปัจจุบันนายโกมล

# IEC เร่งปรับโครงสร้างใหม่ ปั้นผลงานเติบโตในอนาคต



จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 4.26%

หลังจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มทุน 2 แสนล้านบาทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2560 โดยจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 ตุลาคมนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนราว 2,544 ล้านบาท ไปใช้สำหรับ

การดำเนินกิจการในโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทน

ล่าสุดได้กู้ยืมเงินจากนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งมีฐานะเป็นบิดาของ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ในวงเงินกู้จำนวน 20 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อมาเสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทต่อไป

#### ● จับตาแผนเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาความคืบหน้าแผนเพิ่มทุน และการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2559 ที่ 1,102.55 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 470.32 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 632.23 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดในมือ 278.85 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 119 ล้านบาท ส่วนงบการเงินมียอดขาย 71.82 ล้านบาท ขาดทุน

สุทธิ 2.98 ล้านบาท

ขณะที่ IEC ติด 1 ใน 4 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และนโยบายการประกาศเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทจดทะเบียนนำส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดอีกด้วย

โดยบริษัทแจ้งว่า บริษัทยังไม่สามารถสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่เพื่อมาทำการตรวจสอบงบการเงินให้แก่บริษัทจึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะรีบรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทราบในทันที